

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ไทยร่วมถกชาติน้ำโขงตอนล่าง
๒. จีดีพีเกษตรพุ่งอานิสงส์ดีเซล
๓. รับมือวิกฤตแล้ง
๔. จีดีพีภาคเกษตรหดตัว ๔.๒%
๕. สศก.แนะเกษตรกรผลิตสินค้าเน้นสิ่งแวดล้อม-รองรับเออีซี
๖. กรม.รับทราบสถานการณ์น้ำในปท.
๗. สก๊อปพิเศษ: กระทรวงเกษตรฯ จัดเต็มชู ๓ กิจกรรมคืนความสุขคนไทยปีใหม่ ๕๘
๘. ส่งสุขปีใหม่เปิดความเรียบร้อย๓แห่งชมพูรี!
๙. คอสมันน์ เกษตรนวัตกรรม: ทิวเข้มกฎหมายผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์
๑๐. ฐ.ก.ส.จ่ายชดเชยอย่างไรละ ๑.๕ พันบาท
๑๑. กรมหม่อนไหมพัฒนาไหมไทยครบวงจร

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
ข่าวสด
โพสต์ทูเดย์
โพสต์ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
สยามรัฐ
คม ชัด ลึก
เดลินิวส์
คม ชัด ลึก
เดลินิวส์

ไทยร่วมถกชาติน้ำโขงตอนล่าง ริเริ่มความร่วมมือพัฒนาภาคการเกษตร

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับภูมิภาคซอร์ริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 8 (8th Lower Mekong Initiative Regional Working Group: 8th LMI RWG) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อร่วมกันหารือในประเด็นคาบเกี่ยวของเสาหลักต่างๆ ใน LMI ทั้งประเด็นความมั่นคงด้านน้ำ อาหาร และพลังงาน และประเด็นที่เชื่อมโยงระหว่างสุขภาพมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยมีประเทศสมาชิก 6 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ เวียดนาม สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา ไทย และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มประเทศ Friends of Lower Mekong (FLM) เข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ สหภาพยุโรป (EU) และญี่ปุ่น ตลอดจนสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่ประกอบธุรกิจข้ามชาติอย่างโคคา-โคล่า

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาความมั่นคงด้านน้ำในภูมิภาค ซึ่งเป็นประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหาร และความมั่นคงด้านพลังงานจากการนำมาใช้เป็นปัจจัยพื้นฐานการผลิตภาคการเกษตร รวมถึงเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ ซึ่งมีต้นทุนในการผลิตที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ

กับแหล่งพลังงานอื่นๆ เช่น เชื้อเพลิง และถ่านหิน อีกทั้ง ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่า เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้ริเริ่มความร่วมมือกันในการวางแผนและตัดสินใจในการกำหนดนโยบายร่วมกัน ด้วยการสนับสนุนด้านความรู้ ข้อมูล ผลงานวิชาการ และการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญจากทางสหรัฐอเมริกา และ FLM

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมคณะทำงานระดับภูมิภาคในเสาหลักต่างๆ ได้แก่ เสาเกษตรและความมั่นคงอาหาร เสาความเชื่อมโยง เสาความมั่นคงด้านพลังงาน เสาสิ่งแวดล้อมและน้ำ และเสาสาธารณสุข โดยในส่วนของเสาเกษตรและความมั่นคงอาหารนั้น มีประเทศเมียนมาเป็นประเทศนำ (Lead Country) ของเสาดังกล่าว ซึ่งได้เสนอให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญกับการทำเกษตรแบบยั่งยืน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สามารถรองรับต่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ของเกษตรรายย่อย ตลอดจนให้เกษตรกรสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ต่อไป

จีดีพีเกษตรพุ่ง อานิสงส์ดีเซล

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ปี 2559 คาดว่าราคาน้ำมันจะมีการปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ซึ่งราคาน้ำมันที่ลดลงส่งผลต่อต้นทุนการผลิต และผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ กรณีราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่ลดลงจากระดับราคา 24.50 บาท/ลิตร ไปอยู่ที่ระดับ 19.50 บาท/ลิตร หรือลดลง 20% ซึ่งพบว่าส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร (จีดีพีภาคเกษตร) ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.24% เนื่องจากการใช้น้ำมันดีเซลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตขั้นกลางของภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง

น.ส.จรรยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า ราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญของการผลิตและการขนส่งสินค้าเกษตรลดลง ทำให้ต้นทุนการผลิตของภาคเกษตรมีทิศทางลดลงไปด้วยประมาณ 11%

สศก.แนะเกษตรกรการผลิตสินค้า เน้นสิ่งแวดล้อม-รองรับเออีซี

สศก.แนะสหกรณ์การเกษตรผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมปรับแนวทางการบริหารธุรกิจ เป็นทางออกรองรับตลาดเออีซี เตือนหน่วยงานรัฐหากจำเป็นนำเข้าสู่สินค้าควรบริหารจัดการไม่ให้ผลกระทบต่อเกษตรกรภายใน

นายชวพถม อินทรเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศก.) กล่าวว่า เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณา กำหนดนโยบายและมาตรการที่ช่วยสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน ให้สหกรณ์การเกษตรของไทย สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี คณะนักวิจัยเชิงบูรณาการ ของสศก. อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากสหกรณ์ต่างๆ เพื่อสรุป และเสนอให้กระทรวงเกษตรฯใช้เป็นแนวนโยบายต่อไป เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาดของสหกรณ์การเกษตร

การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จำเป็นต้องผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด ควบคู่กับการปรับแนวทางการบริหารธุรกิจ เพื่อให้สหกรณ์ดำรงอยู่ได้

อย่างไรก็ตาม ภัยธรรมชาติยังเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังและเตรียมมาตรการรองรับ ในส่วนของภาครัฐโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้มงวดกับการปราบปรามการนำเข้าที่ผิดกฎหมาย เชื่อว่าเครือข่ายของสหกรณ์จะช่วยสนับสนุนด้านการผลิต การตลาด และสร้างมูลค่าการค้าของสหกรณ์ให้เพิ่มขึ้น

สศก.ได้วิเคราะห์สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ ที่มีผลดำเนินงานด้านการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดีเด่น 3 สหกรณ์ ได้แก่สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด และสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด โดยพบว่า สหกรณ์พรหมพิราม จำกัด (จังหวัดพิษณุโลก) มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP ในสายพันธุ์ที่หน่วยงานภาครัฐให้การส่งเสริมว่า มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะพันธุ์พิษณุโลก 2 เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มีคุณภาพสูง เนื่องจากมีการมีวิธีในการผลิตที่อาศัยเครื่องมือ เครื่องจักร โรงจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ส่วนมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินการส่งออกสินค้าสู่ตลาดเออีซี ในระยะแรก ทางสหกรณ์เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐต้องให้ความช่วยเหลือโดยนำพาสหกรณ์ ไปเปิดตลาด เพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้าทั้งกับภาคเอกชน และสหกรณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน

สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด (จังหวัดกำแพงเพชร) มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ให้ผลิตมันสำปะหลังคุณภาพดี จำหน่ายให้แก่สหกรณ์นำมาแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาดตามมาตรฐานทางการค้า โดยทางสหกรณ์ได้เริ่มใช้ระบบชลประทานน้ำหยดมานานกว่า 3 ปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกรสมาชิก สนับสนุนระบบสินค้าดอกเบี๋ยให้เกษตรกรลงทุนจัดทำระบบน้ำหยดในแปลงของตนเอง

ส่วนผลกระทบจากการเข้าสู่เออีซีนั้น ทางสหกรณ์ เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบ เนื่องจากดำเนินการผลิตสินค้าคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดระดับสากล การส่งออกสินค้าสู่ตลาดเออีซีระยะแรก ภาครัฐควรจัดเวทีให้สหกรณ์การเกษตรในประเทศและต่างประเทศ ได้รู้จักและเชื่อมโยงการผลิตในห่วงโซ่อุปทานร่วมกัน

ส่วนสหกรณ์หอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่) มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ให้ผลิตหอมหัวใหญ่ GAP เกษตรกรสมาชิกส่วนใหญ่ ได้ผลิตพืชผักชนิดอื่นๆ รวมด้วยเช่น พริก และพืชไร่อื่นๆ โดยสหกรณ์ได้วางแผนการผลิตร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากเป็นสินค้านำเข้าเสี่ยงยว หากผลิตมากเกินความต้องการ อาจเสี่ยงต่อภาวะการขาดทุนจากการผลิต ส่วนมุมมองการส่งออกสินค้าสู่ตลาดเออีซีทางสหกรณ์เห็นว่าหอมหัวใหญ่เป็นสินค้าที่ประเทศในกลุ่มเออีซีผลิตกันมากและเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ

ดังนั้น หากภาครัฐจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าควรบริหารจัดการ การนำเข้าไม่ให้ส่ง

ผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศ มีการเข้มงวดกับการปราบปรามการนำเข้าที่ผิดกฎหมาย รวมถึงบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่



รับมือวิกฤตแล้ว

รัฐบาลมีอาจใช้ข้ออ้างว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำตามที่ประกาศไว้ได้ เพราะมรสุมภัยแล้งทวีความรุนแรงมากขึ้นมาเป็นระยะ

ดังนั้น นับจากนี้ไปรัฐบาลจะต้องเร่งผลักดันโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรออกมาโดยด่วน เพราะตั้งแต่คณะนายทหารเข้ายึดอำนาจ ได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแก้ปัญหาหน้าเป็นนโยบายแรกๆ แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์เป็นอัน

ภาคเกษตรทั้งระบบจึงไม่มีความหวังเกี่ยวกับการบริหารน้ำให้พอมองเห็นอนาคต มีแต่ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำบนแผนกระดาษของกรมชลประทาน ที่ได้ตั้งเป้าจะขยายพื้นที่ชลประทานเพิ่มเติมใน 10 ปีข้างหน้าอีก 8.7 ล้านไร่ภายในปี 2569

ในขณะที่ปัญหาแล้งเฉพาะหน้าตกอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงด้วยปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลางยังน้อยกว่าปกติ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 ล้านไร่ อาจเข้าสู่วิกฤตและมีความเป็นไปได้สูงที่จะกลายเป็นปัจจัยจุดเศรษฐกิจทั้งระบบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคส่วนอื่นเป็นลูกโซ่

ความหวังของประเทศในสถานการณ์เช่นนี้ จึงไม่ใช่ว่า

โยนความผิดให้ใคร หรือโทษชวามว่าไม่เข้าใจ ไม่ให้ความร่วมมือ เพราะจะย้อนแย้งความเป็นจริง เนื่องจากรัฐบาลปัจจุบันได้ออกมาตรการจูงใจส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมหลายรูปแบบและต่อเนื่อง

ฝ่ายบริหารจะเข้าใจปัญหาวิกฤตภาคเกษตรถ่องแท้หรือไม่ก็ตาม แต่ข้อมูลจากหน่วยงานหลักได้สะท้อนปัญหาขาดแคลนน้ำไว้อย่างแจ่มชัด อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้คาดการณ์ว่าภัยแล้งจะทำให้ผลผลิตข้าวนาปรังในครึ่งแรกของปี 2559 หดตัวลง และทำให้รายได้เกษตรกรทั้งปีขยายตัวเพียง 2.3%

นอกจากนี้ แบนกชาติยังประเมินว่า ภาวะภัยแล้งจะเป็นปัญหาระยะยาวของเศรษฐกิจไทยที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสร้างความไม่แน่นอนของรายได้เกษตรกรเป็นอย่างมากในภาคหน้า เมื่อบวกปัจจัยภายนอกในปีหน้าเข้าไปด้วย จะส่งผลให้จีดีพีขยายตัวลดลง 0.2% ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากปัญหาภัยแล้งที่จะลดราคาสินค้าเกษตรตกต่ำลง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรยังตอกย้ำข้อมูล ธปท.ด้วยว่า แม้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่กลับเป็นปัจจัยลบส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรในปี 2559 มีแนวโน้มปรับลดลงอีก โดยเฉพาะยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน

เมื่อนำข้อมูลภาคส่งออกที่ลดลงต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ผสมกับปัจจัยราคาน้ำมันที่ลดลง ภัยแล้งคุกคามและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ย่อมมีอาจปฏิเสธความไม่เข้าใจต่อสถานการณ์ มีอาจโยนความผิดให้ผู้อื่น หรือโทษต้นเหตุที่มาจากอดีต

มีแต่ต้องลงมือทำในทันที

จีดีพีภาคเกษตรหดตัว 4.2% คาดปีหน้าขยาย 2.5-3.5%



โดย...สิทธิณี ห่วงนาค

พ

ลจากสภาพอากาศที่แปรปรวนได้ส่งผลให้ผลผลิตภาคการเกษตรโดยเฉพาะข้าวได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฤดูนาปรังปลายปี 2557/2558 และนาปี 2559 ต่อเนื่องมาถึงนาปรังปลายปี 2558/2559 และประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนทำให้ราคาสินค้าเกษตรปี 2558 ตกต่ำอย่างหนัก จนทำให้เกษตรกรมีรายได้น้อยลง และคาดว่าในปี 2559 ก็มีการคาดการณ์ว่า ภาคการเกษตรน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

สุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจภาคเกษตรในปี 2558 พบว่า หดตัว 4.2% เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยสาขาพืช สาขาประมง และสาขาบริการทางการเกษตร หดตัวลง ขณะที่สาขาปศุสัตว์และสาขาป่าไม้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่างๆ ทั้งปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 ต่อเนื่องมาจนถึงเดือน เม.ย. 2558 ส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อการผลิตพืชไร่และข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำ

เจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชที่สำคัญของประเทศ

ประกอบกับในเดือน พ.ค. 2558 ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูเพาะปลูก หลายพื้นที่ของประเทศยังคงประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง กระทรวงเกษตรฯ ได้ขอความร่วมมือเลื่อนการเพาะปลูกข้าวนาปีออกไปในช่วงเดือน ก.ค. 2558

ในส่วนของการทำประมงหดตัว เป็นผลมาจากการยกเลิกสัมปทานประมงในน่านน้ำของประเทศอินโดนีเซีย และการปฏิบัติตามกฎหมายประมงฉบับใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงให้ถูกต้องและยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การดำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เช่น การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร การส่งเสริม

การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ การลดต้นทุนการผลิต ทำให้การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในส่วนของการผลิตสินค้าปศุสัตว์ มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยบวกส่งผลให้ผลผลิตปศุสัตว์ที่สำคัญเพิ่มขึ้น ส่วนปัญหาโรคตายด่วนในกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงคลี่คลายลง ทำให้มีปริมาณผลผลิตกุ้งออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันที่ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรลดลงไปด้วย

หากจำแนกแต่ละสาขา จะพบว่า สาขาพืชในปี 2558 หดตัวมากที่สุดคือประมาณ 5.8% เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยผลผลิตพืชสำคัญที่ลดลง ได้แก่ ข้าว นาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพด



เลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน ลำไย ทูเรียน มังคุด และเงาะ เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงและสภาพอากาศที่แปรปรวน

สำหรับผลผลิตพืชที่เพิ่มขึ้นนั้น ได้แก่ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน โดยมันสำปะหลังมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากราคาที่อยู่ในเกณฑ์ดีและความต้องการของตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น และอ้อยโรงงานมีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากการส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานของภาครัฐ

สาขาปศุสัตว์ขยายตัว 2.2% เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากระบบฟาร์มส่วนใหญ่มีมาตรฐาน มีการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาดที่ดี ประกอบกับความต้องการของตลาดยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้การผลิตสินค้าปศุสัตว์ทั้งไก่เนื้อ สุกร ไช้ไก่ โคเนื้อ และนํ้านมดิบ มีปริมาณออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ด้านราคา สินค้าปศุสัตว์ที่มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ได้แก่ โคเนื้อ และนํ้านมดิบ เนื่องจากผลผลิตโคเนื้อยังไม่เพียงพอ ความต้องการบริโภค ทำให้ราคาสูงขึ้น

ส่วนนํ้านมดิบมีราคาสูงขึ้นจากการปรับราคากลางรับซื้อนํ้านมดิบเพิ่มขึ้น และการปรับตัวตามคุณภาพนํ้านมดิบที่อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนสินค้าปศุสัตว์ที่มีราคาเฉลี่ยลดลง ได้แก่ ไก่เนื้อ สุกร และไข่ไก่ เนื่องจากการขยายการเลี้ยงเพิ่มขึ้นทำให้มีปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นมาก

สาขาประมงหดตัว 1.3% เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากปริมาณสัตว์น้ำที่นำขึ้นทำเทียบเรือในภาคใต้ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการยกเลิกสัมปทานประมงในนํ้านํ้าของประเทศอินโดนีเซีย และการปฏิบัติตามกฎหมายประมงฉบับใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาประมงให้ถูกต้องและยั่งยืน ทำให้เรือประมงบางส่วนต้องหยุดการทำประมง สำหรับกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงมีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัญหาโรคตายด่วนคลี่คลายลง ประกอบกับเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี

ในส่วนของผลผลิตจากประมงน้ำจืดมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในแหล่งผลิตสำคัญ โดยราคากุ้งขาวแวนนาไมที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยลดลง เนื่องจากผลผลิตกุ้งของไทยและประเทศคู่แข่ง เช่น อินโดนีเซีย อินเดีย เอกวาดอร์ และเวียดนาม มีปริมาณมากขึ้น ทำให้การแข่งขันค่อนข้าง

รุนแรง เป็นผลให้ราคากุ้งในตลาดโลกลดลง และทำให้ราคากุ้งในประเทศลดลงตามไปด้วย สาขาบริการทางการเกษตรหดตัว 4% เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากการลดการปลูกข้าวกระทบต่อการจ้างงาน อย่างไรก็ตาม การขยายพื้นที่เพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงานเพิ่มขึ้น จากการส่งเสริมการปลูกอ้อยของรัฐบาลและโรงงานน้ำตาล ทำให้มีการใช้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร เช่น รถตัด และเก็บเกี่ยวอ้อยเพิ่มขึ้น

สาขาป่าไม้ปี 2558 ขยายตัว 2.8% เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยผลผลิตป่าไม้สำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส ถ่าน ไม้ รังนกนางแอ่น และครึ่ง สำหรับไม้ยางพาราเพิ่มขึ้นจากความต้องการของตลาดที่สูงขึ้น ประกอบกับการดำเนินโครงการควบคุมปริมาณการผลิตยางของภาครัฐ เพื่อแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ ส่งเสริมการโค่นยางเก่าปลูกยางใหม่

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วง 2.5-3.5% จากปี 2558 ที่หดตัวอยู่ที่ 4.2% ปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้ภาคเกษตรกลับมาขยายตัวได้ในปี 2559 เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัว มีการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนภาคเกษตรมากขึ้น การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร และสถานการณ์ดินฟ้าอากาศที่จะไม่รุนแรงไปกว่าปีนี้

อีกทั้งคาดว่าราคานํ้ามันที่มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ต้นทุนการผลิตไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง รวมทั้งการกำหนดนโยบายด้านการเกษตรต่างๆ ของรัฐบาล ได้แก่ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ การแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window : NSW) การพัฒนาแหล่งน้ำ และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนาสหกรณ์ การกำหนดมาตรฐานบัญชีสหกรณ์ และเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning)

ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยให้กลับมาฟื้นตัวในทิศทางบวก

แต่อาจจะยังมีความเสี่ยงในเรื่องภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงต้นฤดูเพาะปลูกปี 2559 รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจจีน ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย ○

ครม.รับทราบสถานการณ์น้ำในปท.

“ครม.”รับทราบสถานการณ์น้ำในประเทศ มั่นใจ น้ำใช้มีเพียงพอ พร้อมสั่งเร่งประชาสัมพันธ์ หยุดปลูกข้าว หวังใจจะกระทบปริมาณน้ำ ที่มีอยู่

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำ สำนักงานนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงสถานการณ์น้ำใน ประเทศว่า นายกฯ ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) ทำรายละเอียด ข้อมูลปริมาณน้ำของประเทศ ซึ่งพบว่า มีน้ำ อยู่ทั้งสิ้น 21,000 ล้านลูกบาศก์เมตร และ เพียงพอต่อการใช้ปริมาณน้ำตั้งแต่ปี 58 ไป จนถึงเดือนส.ค.-ก.ย.2559 ซึ่งต้องใช้ปริมาณ

18,000-19,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นเครื่อง ยืนยันว่าจะไม่ขาดน้ำ

แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า จะให้แต่ละ ส่วนใช้น้ำได้ตามอำเภอใจ โดยเฉพาะการใช้ น้ำด้านการเกษตร จึงรณรงค์ให้เกษตรกรเข้าใจ ว่ายิ่งปลูกข้าวมาก ราคาจะยิ่งต่ำลง และต้องใช้ ปริมาณน้ำมากขึ้น ทำให้น้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคลดลง นายกฯ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชิญภาคเกษตรดูแลกักเก็บน้ำ โดยเฉพาะ พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้เกษตรกรเข้าใจ สถานการณ์น้ำมากขึ้น และเชื่อว่ารัฐบาลรณรงค์ ให้หันไปปลูกพืชอย่างอื่นมากกว่าการปลูกข้าว นายกฯ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเรื่องนี้ ไปขยายผล และดำเนินรูปแบบดังกล่าวในการ สร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกร

กระทรวงเกษตรฯ จัดเต็มชู 3 กิจกรรม คืบความสุคนไทยปีใหม่ 59



สก๊อปพิเศษ

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายในการคืบความสุคนให้คนในชาติด้วยการให้หน่วยงานของรัฐดำเนินกิจกรรมที่เป็นการสร้าง ความสุข กระตุ้นการใช้เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2559 ที่กำลังจะมาถึงนี้

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กล่าวว่ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว ได้มอบหมาย ให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำโครงการมอบของขวัญให้แก่เกษตรกร และประชาชน เพื่อเป็นการขอบคุณในความร่วมมือนอันดีในการ ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรไปพร้อมกันทั้งภาคประชาชน เกษตรกร ภาครัฐ และเอกชน ภายใต้โครงการ“ส่งความสุขปีใหม่ 2559 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

โดยแบ่งเป็นกิจกรรมหลัก 3 ด้านด้วยกัน ประกอบด้วย 1.การลดรายจ่ายในครัวเรือนเกษตรกรได้แก่การยกเว้นค่าเช่าที่ดิน ส.ป.ก. ที่ครบกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 40 จังหวัด 206,850 ไร่ การลดดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อที่ดิน จากร้อยละ 4 เหลือร้อยละ 1 ของเงินต้นค่าเช่าซื้อ จำนวน 43 จังหวัด 97,688 ไร่ และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารชุมชนในแหล่ง น้ำสาธารณะ 2.การป้องกันโรคจากสัตว์เลี้ยงสุประชาชนโดยบริการ ตรวจสุขภาพสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขและแมวฟรี 3.เปิด สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรให้เยี่ยมชมฟรี เช่น ฟาร์มโค นม ไทย-เดนมาร์ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พิพิธภัณฑ์เกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ในการดูแลของกรมประมงศูนย์เสริมการเกษตรที่สูงโดยผาหม่น จังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูง เชียงราย (ดอย

าวี) จังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)

จังหวัดเชียงใหม่ และเปิดสถานที่ราชการของกรมชลประทานให้ ประชาชนเรียนรู้พักผ่อนในราคาพิเศษ จำนวน 9 แห่ง เช่น เขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ เป็นต้น

สำหรับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรม ภายใตโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ 2559 จากใจกระทรวงเกษตร และสหกรณ์” ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 58 จนถึงวันที่ 15 ม.ค. 59

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) ภาย

ใต้แนวคิด “Flora of the Queen พฤษภา ราชนินี”ตั้งแต่วันที่ไป จนถึงวันที่ 29 ก.พ.59 เพื่อเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสอันเป็น มหามงคล พร้อมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร ด้านพฤกษ ศาสตร์การเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและเผยแพร่ วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ เทศกาลชมสวนครั้งนี้อุทยาน หลวงราชพฤกษ์ได้รังสรรค์สวนในรูปแบบใหม่ ประดับประดาด้วย ไม้ดอกไม้พรวนนานาพรรณ สีสันสวยงามจากมูลนิธิโครงการ หลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง กว่า 20 แห่ง ที่รอให้ นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงาม

กิจกรรมภายในงานที่ไม่ควรพลาด คือ นิทรรศการ 84 พรรณพฤษภาราชินี เรียนรู้วิถีแบบพอเพียง ณ สวนเกษตรทฤษฎี ใหม่ ศึกษาป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ ตระการตากกล้วยไม้นานาพันธุ์ในอุทยานกล้วยไม้ มนต์เสน่ห์ พรรณพฤษภา ราชนินีของดอกไม้ ณ เรือนไม้ดอกไม้พรวนคณฤศมิ ดินแดนต้นใจกับอุโมงค์ไม้ดอก ยาวกว่า 70 เมตร Flower Mosaic: มงกุฎดอกไม้ พิเศษสุดกับกิจกรรม Photo Spot จุดถ่ายภาพใน สวนสุดเก๋ที่ทุกท่านยังไม่เคยสัมผัสมาก่อน และเพลิดเพลินกับ กิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่างๆอีกมากมาย รวมถึงจะได้ชื่นชมความ งดงามของหอคำหลวง สถาปัตยกรรมแบบล้านนาอันวิจิตรตระการ

ตาโตเด่นและสง่างามที่สุด ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพและทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก ภายใต้แนวคิดที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย หากท่านใดยังไม่มีโปรแกรมท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอแนะนำให้ไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร ที่อยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับรองว่าจะได้สัมผัสกับความงดงามของแต่ละสถานที่และยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตร หรือจะจับจ่ายซื้อสินค้าเกษตรเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้นับว่าได้ช่วยสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรไทย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามนโยบายรัฐบาลได้ด้วย

ส่งสุขปีใหม่เปิดควาเรียม3แห่งชมฟรี!

● **กรมประมง** ส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2559 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มอาหารโปรตีน 92 ล้านตัวทั่วประเทศ เปิดอควาเรียมประมง บ้านเพ คุ้งกระเบนให้เข้าชมฟรี!

ดร.วิมล จันทโรทัย อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดจัดกิจกรรม “ส่งความสุขปีใหม่ 2559 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ใน 3 กิจกรรม คือ 1.ลดรายจ่ายในครัวเรือน เกษตรกร 2.การป้องกันโรคจากสัตว์เลี้ยงสู่ประชาชน 3.เปิดสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เข้าชมฟรี เพื่อเป็นของขวัญแก่เกษตรกรและประชาชนชาวไทย ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังคืนความสุขให้คนในชาติ โดยในส่วนกรมประมง มีการจัดกิจกรรม 2 รูปแบบ ได้แก่

1.การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 92,552,500 ล้านตัว ใน 617 แหล่งน้ำสาธารณะ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 77

จังหวัด เพื่อสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเป็นแหล่งอาหาร สำหรับการบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมของครอบครัว โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยมี 18 ชนิด พันธุ์ ซึ่งได้ถือโอกาสปล่อยปลาในโครงการ “เพิ่มปริมาณอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2559” เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ณ เจ็อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี มีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และ 2.การเปิดอควาเรียม 3 แห่ง ให้ประชาชนเข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2559 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพฯ โทร.0-2940-6543 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง โทร.0-3865-3741 และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี โทร.0-3943-3216-8

เกษตร นวัตกรรม

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์" ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยไม่อาจปฏิเสธ

สำหรับในส่วนบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม แนะนำ และกำกับสหกรณ์นั้น จะต้องศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมในฐานะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้บังคับใช้กฎหมาย เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ เช่น กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตลอดจนกฎหมายแรงงาน เป็นต้น

ซึ่งการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายนั้น การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์จะต้องเป็นธุรกิจแบบสหกรณ์ที่มีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ต้องทำให้สมาชิกสหกรณ์เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในระบบสหกรณ์ สิ่งเหล่านี้จะมีมากขึ้นเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้วยเช่นกัน

"กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในเรื่องกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสหกรณ์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถใช้ความรู้ทางกฎหมายในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการดำเนินการของสหกรณ์ให้ถูกต้อง



ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

ตัวเข้มกฎหมาย

ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์



สหกรณ์กับพวพลิต



ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ตามข้อกฎหมายได้ และในขณะที่เดียวกันในการปฏิบัติงานในฐานะผู้ถือและบังคับใช้กฎหมายก็จะต้องมีความแม่นยำ มีความชัดเจนในการใช้กฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียแก่สหกรณ์ และเกิดผลกระทบต่อการทำงาน ชีวิตการรับราชการของบุคลากรเองได้" ดร.วิณะโรจน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักคือการส่งเสริมและเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์แก่บุคลากรของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนโดยทั่วไป ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบสหกรณ์และกำกับสหกรณ์ให้มีความ

เข้มแข็ง ภายใต้หลักการสหกรณ์และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิชาการสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั่วประเทศเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจนี้

และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2558 ได้มีการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มดำเนินการในโครงการต่าง ๆ สำหรับพัฒนาข้าราชการที่บรรจุใหม่ ให้สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม แนะนำสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เข้มข้นและต่อเนื่อง

สำหรับในส่วนของการกำกับ ให้สหกรณ์ดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น นับเป็นเรื่องที่สำคัญและมีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาความรู้

ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะแก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สามารถวิเคราะห์ ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดฯ ตลอดถึงการเสนอทางเลือกที่เหมาะสมแก่รองเกษตรเขียนสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาการเกิดปัญหาหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาต่าง ๆ ได้

การฝึกอบรมครั้งนี้ดำเนินการโดยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ โดยมีข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2558 จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1, 2 และ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด



จำนวน 90 คน เข้าร่วมการอบรม

โดยหลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 2553 กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ กฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการตามคำสั่งทางปกครอง กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายปกครอง และการบังคับใช้กฎหมายในการส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น

โดยมีเจ้าหน้าที่จากศาลจังหวัดมีนบุรี ตุลาการศาลปกครอง สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาร่วมถ่ายทอดความรู้

ธ.ก.ส.จ่ายชดเชยอย่างไรละ1.5พันบาท

● ธ.ก.ส.เร่งจ่ายเงินชดเชยอย่างไรละ 1,500 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ ตั้งแต่ 8.5 แสนครัวเรือน วงเงินรวม 1.27 หมื่นล้านบาท พร้อมหนุนสินเชื่อประกอบอาชีพเสริมอีก 5 พันล้านบาท มอบของขวัญปีใหม่แก่เกษตรกรในโครงการชำระดีมีคืน และหนุนสินเชื่อลูกค้าดีที่ปรับเปลี่ยนการผลิตไปสู่เกษตรยั่งยืน

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาอย่างตั้งเป้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีเอกสารสิทธิทั้งเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าและคนกรีดยางร้อยละ 60:40 ไร่ละ 1,500 บาท จำนวน 8.5 แสนครัวเรือน ที่มีสวนยางเปิดกรีดไม่เกิน 15 ไร่ ครัวเรือนมีสวนยางเปิดกรีดเกิน 15 ไร่ขึ้นไปให้การช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่โดยเกษตรกรที่เป็นเจ้าของหรือผู้เช่าสวนยางจะได้เงินชดเชย 900 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ แบ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายการผลิต 700 บาทต่อไร่ และการปรับปรุงคุณภาพการผลิต 200 บาทต่อไร่ สำหรับคนกรีดยางจะได้รับเงินชดเชย 600 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ เพื่อช่วยค่าครองชีพคนกรีดยาง โดยใช้งบประมาณ 12,750 ล้านบาท

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2557/58 และมีบัญชีเงินฝากกับธ.ก.ส. รวมทั้งเป็นผู้ปลูกยางพาราที่มีพื้นที่เปิดกรีดปัจจุบันตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไปโดยต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิสำหรับคนกรีดยางที่เข้าโครงการต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้ที่กรีดยางให้แก่เกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2557/58 โดยขอใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558-29 กุมภาพันธ์ 2559

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2557/58 และมีบัญชีเงินฝากกับธ.ก.ส. รวมทั้งเป็นผู้ปลูกยางพาราที่มีพื้นที่เปิดกรีดปัจจุบันตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไปโดยต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิสำหรับคนกรีดยางที่เข้าโครงการต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้ที่กรีดยางให้แก่เกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2557/58 โดยขอใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558-29 กุมภาพันธ์ 2559

กรมหม่อนไหมพัฒนาไหมไทยครบวงจร

นายสุชาติพร ชูประยูร รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหมได้จัดทำแผนพัฒนาเครื่องช้าย หรือ แผนการผลิตแผนการตลาด ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและเครื่องช้ายกลุ่มผู้ผลิตไหมไทยครบวงจรในพื้นที่ 6 จังหวัด

เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนการผลิตและแผนการตลาดให้กับเกษตรกรใน 6 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ในการวางแผนการทำงานของกลุ่มผู้ผลิตไหมไทยต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ได้มีกิจกรรมการเสริมสร้างกลุ่มผู้ผลิตไหมไทยครบวงจรวิเคราะห้จุดแข็งจุดอ่อนด้วย Diamond Model และ Cluster Roadmap วิธีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของแต่ละจังหวัด หลักการวางแผนการผลิตและการตลาด ตลอดจนสภาวะและแนวโน้มตลาดของ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเครื่องช้าย โดยก่อนหน้านี้ได้มีการศึกษาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดโครงสร้างของกลุ่ม ผู้มักกลุ่มผู้ประกอบการคลัสเตอร์ การสัมมนาคลัสเตอร์ไหมไทยสู่ตลาดโลก และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหมเพื่อส่งเสริมการตลาดให้กับเกษตรกร

สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาเครื่องช้าย กรมหม่อนไหมได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. โดยมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นที่ปรึกษา ในการพัฒนาเครื่องช้ายผู้ผลิตหม่อนไหมให้เป็นกลุ่มคลัสเตอร์เดียวกัน จากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหมในประเทศไทยที่มีจำนวนกว่า 70,000 ราย ให้มีการต่อยอดการค้าเงินธุรกิจร่วมกัน

รวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครื่องช้าย SME ให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนำร่องต่อไป.